
sþ. 646. Fyrirspurn [327. mál]
til sjávarútvegsráðherra um grásleppuveiðar.

Frá Valgerði Sverrisdóttur.

1. Hvernig verður grásleppuveiðum hagað vorið 1988?
2. Hvert er útlit með sölu grásleppuhrogna á þessu ári?


